
 

 

Fundargerð 189. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. haldinn 1.mars 2023, kl.12.00 

á skrifstofu Kadeco, Skógarbraut 946 Ásbrú, Reykjanesbæ. 

 

Mætt:  Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður 

Ísak Ernir Kristinsson, stjórnarmaður       

  Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður 

  Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður 

  Elín Árnadóttir, stjórnarmaður 

  Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri 

  Bryndís Lúðvíksdóttir, skrifstofustjóri sem jafnframt ritaði fundargerð. 

  

Inn á fundinn undir lið 3. og 4. komu Sigrún Inga Ævarsdóttir og Samúel Torfi Pétursson og kynntu sín 

verkefni. 

 

1.Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram rekstrarupplýsingar sem liggja inni á stjórnargátt félagsins. 

Stjórnin þakkaði upplýsingarnar. 

 

2. Viðburður 9.mars 

Framkvæmdastjóri fór yfir fyrirhugaða dagskrá þann 9.mars. Einnig farið yfir fréttatilkynningar og 

kynningarefni.  

Stjórn þakkaði upplýsingarnar  

 

3. Kynning á digital report k64.is 

Sigrún Inga Ævarsdóttir kom á fundinn og kynnti vefsvæðið www.k64.is. Mikilvægt að fólk geti 

nálgast efni skýrslunnar á rafrænu formi.  

Stjórn þakkaði fyrir kynninguna. 

 

4.Skýrslan 

Samúel Torfi Pétursson kynnti vinnu við gerð K64 skýrslu sem drefit verður á fundi kynningarfundi 9. 

mars. Textavinnsla og uppsetning í gangi á skrifstofu Kadeco og hjá ráðgjöfum. Umræða um annað 

kynningarefni á opnunarviðburði, framsetningu gagna, plaköt o.fl. 

Stjórn þakkaði fyrir upplýsingarnar. 

http://www.k64.is/


 

 

 

5.Minnisblað frá KPMG v.vsk skilda starfsemi Kadeco 

Umræða um stöðu vsk-starfsemi Kadeco. Ákveðið að stjórnarformaður ásamt fyrrum fjármálastjóra  

tækju að sér að skoða þessi mál nánar. 

 

6.Minnisblað frá NOVUM um jarðvegsskipt land við Helguvíkurhöfn  

Umræður varðandi jarðvegsskipt svæði í landi Suðurnesjabæjar. Stjórn felur varaformanni og 

framkvæmdastjóra að vinna málið áfram með lögmönnum félagsins. Leita leiðar til að skipta 

mögulegum umframtekjum svæðisins innan ákveðins tímaramma. 

 

7. Tilnefning í starfshóp um almenningssamgöngur. 

Framkvæmdastjóri upplýsti um að innviðaráðuneyti hafi óskað eftir tilnefningu Kadeco um aðila í 

starfshóp varðandi almenningssamgöngur til Keflavíkurflugvallar. Framkvæmdastjóri tekur sæti í 

hópnum. 

 

8.Aðstaða DHL Express á Keflavíkurflugvelli 

 

Umræða um aðstöðu fyrir DHL við Keflavíkurflugvöll og hlutverk Kadeco. 

 

Önnur mál. 

Ákveðið að aðalfundur félagsins verði haldinn þann 10 maí. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:20 
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